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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องเพื่อทราบ  

1.1 งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในระดับท้องถิ่น 

ผศ.กิติศักดิ์ กล่าว จากมติที่ประชุมผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มอบหมาย ผศ.กิติศักดิ์ 
ประสานงานเรื่อง งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับท้องถิ่น 
SMART CITY ROADSHOW 2021 ซึ่งการจัดงานจะจัดใน 5 ภูมิภาค (ครอบคลุม 26 จังหวัด) ซึ่งจังหวัดปทุมธานี
มีก าหนดการวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
นายกเทศมนตรีหรือผู้แทน สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ผู้อ านวยการกอง
ช่างและสาธารณสุข ผู้อ านวยการกองแผนงาน ผู้อ านวยการคลังและพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานหรือที่
ได้รับมอบหมาย เชิญผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 
นครนายกและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วม 423 คน ส่วนบทบาทของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเป็นเรื่องของการบรรยายโดยวิทยากรของหน่วยงาน หรือจะ
เป็น workshop ร่วมกัน ต้องรอประสานทางบริษัทอีกครั้ง 

คณบดี กล่าว บริษัท security system media เป็นเอกชนท าระบบเรื่อง media เพราะฉะนั้น
ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ หรือ covid-19 ไม่แน่ใจว่าบริษัทได้เริ่มเรื่อง smart city มานานแค่ไหน แต่ว่าเรื่อง media 
เป็นธุรกิจที่มีโอกาส เวลาที่เกิด smart city ในแต่ละเมือง งาน media ธุรกิจ media ก็จะได้รับผลพลอยได้ไปด้วย
บริษัท security system media ก็เลยด าเนินการเรื่อง smart city มาระยะพอสมควรแล้ว แล้วก็มีเครือข่ายที่
กว้าง จะเห็นว่าก าหนดการที่จะมี ROADSHOW ที่จังหวัดต่างๆ ค่อนข้างเยอะ มีตั้งแต่นครราชสีมา ปทุมธานี 
ชลบุรีนครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
และเชิญผู้เข้าร่วม 7 จังหวัด มีจังหวัดปทุมธานี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา และที่ส าคัญแต่ละจังหวัด มี อบจ. มีเทศบาลนคร มีเทศบาลเมือง มีเทศบาลต าบล ครบ ในส่วน
ของการท างาน ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้งบประมาณจาก บพท. ท าวิจัยเรื่อง smart city ในปี 63 และ
ก าลังของบในปี 2564 เพราะฉะนั้นเครือข่ายเหล่านี้มีความส าคัญ  

ก าหนดการเบื้องต้นเปลี่ยนจาก 22-23 เมษายน 2526 เป็น 25-26 เมษายน 2526 แล้ว ขอ
มอบหมายอาจารย์กิตติศักดิ์ ประสานงาน เพราะว่าเราท างานอยู่บนกลไกของความร่วมมือของเมืองแล้วก็การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบริษัทมาจากที่มหาวิทยาลัยฯ นอกจากภารกิจที่ทางบริษัทจะ
น ามาเสนอ งานที่บริษัทจะน ามาโชว์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอน าผลงานมาโชว์ แล้วก็อาจจะต้องเป็นระดับ
อธิการบดีที่จะเป็นประธานในการเปิดงานนี้ มีเวลาถึงเดือนเมษายนอีก 2 เดือน สามารถเตรียมตัวได้  

ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าว งานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ระดับท้องถิ่น ได้มีการจัดงานกันมานานแล้ว และมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพอยู่หลายหน่วย  ส่วนที่เป็นแกนคือ 
depa “ดีป้า”  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ร่วมมือกับดีป้า ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และน า Collection เหล่านี้
มารวมกัน จับมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยใช้สถานที่ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย 
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ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ประจ าปีอยู่แล้ว และมี
ความเห็นเสนอแนะให้อาจารย์ บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย  

 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ มอบ อ.กิติศักดิ์ ประสานงานกับบริษัท 
Security Systems Media การจัดงานสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน
ระดับท้องถิ่น 

1. จัดท าโครงการให้อาจารย์ในคณะฯเข้าร่วม 
2. น าผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมแสดง

ในวันจัดงานสัมมนา 
 

1.2 TCAS1 Portfolio การสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกนักศึกษา TCAS1 Portfolio 

ปรากฏว่าในปีนี้มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สาขาสถาปัตยกรรม อัตราส่วน 1:10 197 คน สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี  สาขา

สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบ TCAS1 Portfolio ซึ่งตามประกาศรับสมัคร รับ 20 คน  
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน อัตราส่วน 1:7  
ในขณะเดียวกันตอนนี้ มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสอบตรง ปวช.สายวิชาชีพ เบื้องต้นคณะฯประกาศ

รับตามแผน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10 คน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 10 คน ซึ่งขณะนี้สาขาสถาปัตยกรรม
สมัครและช าระเงินแล้ว 24 คน จากจ านวนผู้สมัคร 49 คน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน แผนรับ 10 คน ตอนนี้
สมัครช าระเงินแล้ว 8 คน ยังไม่ถึง 10 คน  จากจ านวนผู้สมัคร 15 คน อัตราส่วนของสาขาสถาปัตยกรรมภายในยัง
น้อย ซึ่งรอบ TCAS1 ปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2013 คณะฯอยากจะกระตุ้นเด็กให้มาสมัครกับเรา แล้วคณะฯก็
มีนโยบายที่จะเน้นนักเรียนสายอาชีวะเพ่ิมเติม ตอนนี้เหลืออีกประมาณ 5-6 วัน 

 
การหา connection โรงเรียนอาชีวะ ให้คณะฯส่งรายชื่อสถาบันอาชีวะ พร้อมเบอร์โทรศัพท์

เบอร์กลางเพ่ือประสานงานโดยตรงภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
 

  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ก าหนดรายชื่อ
สถาบันอาชีวศึกษา เบอร์โทรศัพท์เบอร์กลาง ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเร่งด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 
 

.../เพื่อพิจารณารับรอง 
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  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เลขานุการได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 จ านวน 
14 หน้า 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ  รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยมี
ปรับแก้ไขข้อความ และแก้ไขค าผิด 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง 
 3.1 การเจรจาแนวทางความร่วมมือ 4 องค์กร 
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และทีมประชาสัมพันธ์คณะฯ 
  - นายกและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า RMUTT 
  - นายกและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า Faculty of Architecture  
  - สภาสถาปนิก 
 อาจารย์ณัฐฏพงศ์ จันทรวัฒนะ กล่าวรายงาน ผมได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมศิษย์เก่า ให้
ด าเนินการแก้ไขเรื่องการจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าภายในคณะฯ ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนทีน่ายกสมาคมได้มอบหมายคือ  

1. ชื่อสมาคมศิษย์เก่าผิด คือไม่มีค าว่าธัญบุรี  
2. รายชื่อคณะกรรมการที่บริหารกิจการสมาคมศิษย์เก่า ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
    มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ มอบ อาจารย์ณัฐฏพงศ์ จันทรวัฒนะ 
อาจารย์ดวงฤทัย ตี่สุข เลขานุการ ด าเนินการร่างค าสั่งแต่งตั้งเข้าที่ประชุมผู้บริหาร วันที่ 16 ก.พ.64 

 
3.2 ความร่วมมือกับ UNESCO /กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน /กรมศิลปากร /สถาบันอาชีวะฯ 

และการสืบสานงานช่าง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว จากการประสานงานเบื้องต้น ทางยูเนสโก้ยินดีให้ความร่วมมือ 

โดยให้ร่างโครงการ และแนวคิดเบื้องต้น แล้วประสานงานกับทางยูเนสโก้ จากการประชุมหารือของผู้บริหารคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  การที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะร่วมมือกับทางยูเนสโก้  

1. ต้องรู้ก่อนทางยูเนสโก้เน้นเรื่องอะไรบ้าง  
2. จะต้องเป็นผลประโยชน์โดยตรง กับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่นประโยชน์กับ

นักศึกษา ประโยชน์กับอาจารย์  
จึงท าให้เกิดเป็นโครงการ 2 โครงการ คือ  
1. โครงการ workshop ไม้ เป็นการเชื่อมโยงกับสถาบันอาชีวศึกษา (ปวช.) เพ่ือพัฒนา

นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้โคตากับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  
 

…/2.ทางยูเนสโก ้
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2. ทางยูเนสโก้จะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีฐานเรื่อง

เทคโนโลยี BIM ที่ประชุมผู้บริหารจึงมีมติให้ส ารวจอาคารอนุรักษ์ในปทุมจังหวัดปทุม และตามพ้ืนที่ (area based)
ของทางมหาวิทยาลัยฯ ส ารวจโดยการใช้เทคโนโลยี BIM ในการบันทึก ซ่ึงอาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มี
ความเชี่ยวชาญ และทางคณะฯ ก็มีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาอาจารย์ทางด้านนี้ด้วย  

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าโครงการทั้ง 

5 โครงการ เข้าร่างโครงการในท่ีประชุมผู้บริหาร วันที่ 16 ก.พ.64 
1. โครงการ workshop งานไม้ 
2. โครงการส ารวจอาคารอนุรักษ์ในปทุมจังหวัดปทุม และตามพ้ืนที่ (area based) ของทาง

มหาวิทยาลัยฯ ส ารวจโดยการใช้เทคโนโลยี BIM 
3. วัสดุและการออกแบบการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์ 
4. การจัดท าคลิปวิดีโอ ของอาจารย์สันธาน เวียงสิมา บูรณาการหลักสูตรการอบรมระยะสั้น 
5. ขยายขอบเขตกิจกรรมกับยูเนสโก้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะท างานของยูเนสโก้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 รายการครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพปฏิบัติงานออกแบบทางด้าน

สถาปัตยกรรมและแบบจ าลอง 3 มิติ สารสนเทศ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 5,890,000 บาท 
คณบดีกล่าว งบประมาณรายการครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพปฏิบัติงานออกแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรมและแบบจ าลอง 3 มิติ สารสนเทศ จ านวน 1 ชุด วงเงิน 5,890,000 บาท  เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจ นโยบายของคณะฯ เพ่ือผลักดันศักยภาพในเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบเขียนแบบด้วยโปรแกรม BIM  

ซึ่งขณะนี้ผ่านไป 2 ไตรมาสยังไม่มีการด าเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เร่งรัดมายังคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับชุดคณะกรรมการต่างๆ 
คณะกรรมการ TOR  คณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งติดสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้เกิดความล่าช้า ซึ่งขณะนี้ได้
ก าหนดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ และเห็นชอบมอบผู้เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ

ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4.2 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP ประจ าปี 2564-2567 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เบื้องต้นคณะฯได้จัดท าแผน IDP รายบุคคลส่งให้กอง

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ และให้ปรับแก้ไขโดยให้ระบุจ านวนบุคลากร รายละเอียดของหัวข้อที่จะไป 
ซึ่งต้องตอบโจทย์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และตอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งทางฝ่าย
บริหารฯ ได้จัดประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา IDP ของบุคลากร ด้านสายวิชาการ ในส่วน
ด้านสายสนับสนุนได้มอบให้แต่ละคนระบุหัวข้อที่จะพัฒนาตนเองตามรายปี   

…/มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ และเห็นชอบ มอบงานบุคลากรด าเนินการ

ดังนี้ 
1. จัดท ารายงานสรุปภาพรวมรายบุคคล และน ารายงานในที่ประชุมผู้บริหาร ในวันอังคารที่ 16 ก.พ.64 
2. ก าหนดวันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 วัน 1 คืน ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค.64 
3. เชิญกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ 23 

มี.ค.64 และเชิญรองคณบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ 
 

4.3 การจัดท าข้อมูลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ BCG และ 10 S-Curve 
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนาประเทศด้วยการใช้โมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่

เรียกว่า BCG ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่และการพัฒนา 10 S-Curve น าพาประเทศไปสู่ 
Thailand 4.0 ประกอบกับ ประธานคณะกรรมการการออกแบบจัดท า และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย จัดท าข้อมูลการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิง
ยุทธศาสตร์ BCG และ 10 S-Curve 

ซึ่งให้คณะฯด าเนินการจัดท าข้อมูลโครงการ กิจกรรม ผลผลิตที่เกี่ยวข้องกับ BCG และ 10       
S-Curve โดยระบุ 5W 5P โดยข้อมูลจะต้องเป็นเรื่องท่ีเด่นและส าคัญของคณะ 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ และเห็นชอบให้งานนโยบายและแผนคณะ

สถาปัตยกรรม ด าเนินการรวบรวมข้อมูลส่งกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยฯ และรายงานผลที่ประชุมผู้บริหาร
คณะฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 

 
  4.4  หัวหน้าสาขารายงานผลการประเมินของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาได้น าผลจากข้อเสนอแนะกรรมการมาพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ 
  1. มีการจัดประชุมวางแผนถึงภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่านในคณะเพ่ือเป็นการวางแผน
รับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
           2. มีการจัดประชุมทุนของฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพ่ือร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีท้ังทุนของมหาวิทยาลัย และทุนของหน่วยงานภายนอก 
           3. ได้มีการน านักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานภายนอกทั้งไซต์งานก่อสร้างและจัดส่งนักศึกษาใน
รายวิชาปฏิบัติทางการก่อสร้างเข้าร่วมฝึกปฏิบัติในศูนย์ฝึกอบรมของ บริษัท นันทวัน (โอบายาชิ ประเทศไทย 
จ ากัด) และส่งนักศึกษา อาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรม  ไม้ไทย พ.ศ.2563 
           4. คณะได้มีการจัดโครงการให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาออกไปท างานโดยการเชิญวิทยากรที่
เป็นบริษัทภายนอกที่มีชื่อเสียง และเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
-ไม่มี- 

   
เลิกประชุม เวลา 13.30 น. 
 
 
 
 

     นางสาวไพลิน  โพธิ์ประสาท 
    เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                 ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 
 
 

                 นายศักดิ์สิทธิ์  โสมนัส 
กรรมการคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
             นายณัฏฐกฤษฏ์  ศุภกรพินธคุปต์ 
ประธานคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                ผู้รับรองรายงานการประชุม 


